



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
16 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สปริงนิวส์, อินโฟเควส, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ช่อง 3, ผู้จัดการออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ nationweekend

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์รับผิดชอบในการพัฒนารูปแบบการวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล เริ่มจากจัดตั้งคลินิกใช้หน่วยแบบ One stop service เพื่อให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อได้รับการวินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว และลดการแพร่กระจายเชื้อได้

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ถูกส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ได้ติดตามบุคลากรทางการแพทย์อีก 24 รายแล้วไม่พบเชื้อ โดยเป็นบุคลากรของรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันฯ สรุปประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 34 ราย รักษาหายแล้ว 14 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. 20 ราย ผู้ป่วยชาวไทยที่อาการหนักตั้งแต่แรกรับ 2 ราย ได้รับการรักษาเพิ่มเติมด้วยการรับพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายแล้ว 1 ครั้ง แพทย์กำลังพิจารณาให้เป็นครั้งที่ 2 ขณะนี้อาการยังทรงตัว และได้ประสาน อย.นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพื่อใช้ในการรักษาพร้อมทั้งสำรองไว้ส่วนหนึ่ง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 17 ก.พ. ปลัด สธ.จะประชุมทางไกลกับ นพ.สสจ.และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อหารือมาตรการกักตวงเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในรพ. ได้จัดทำงบประมาณขาขึ้นเพื่อของบกลางมาเป็นค่าเสียหายให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องตัวเลขและเสนอต่อผู้บริหารภายในสัปดาห์หน้า

-นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กล่าวว่า สธ.มีการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเรือ Westerdam อย่างเข้มข้น โดยวันที่ 14 ก.พ. เดินทางเข้าประเทศไทย 9 คน เป็นชาวต่างชาติ 8 คน คนไทย 1 คน ตรวจสอบแล้วไม่มีไข้ แต่ยังเฝ้าระวังตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค และได้รับรายงานว่ามีคนไทยอีก 2 คนแจ้งขอกลับเข้ามาในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้

-นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ตราด สั่งการให้เตรียมความพร้อมรองรับกรณีนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญจะเดินทางมาประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ให้เข้มงวดในการตรวจนักท่องเที่ยวทุกคน

-สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น และภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 31 แห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์รับทราบนโยบายแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าโรงเรียนทุกแห่ง

-นพ.จักรวาล จุฑาสงษ์ นพ.สสจ.ยโสธร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โควิดนาไวรัส จยโสธร รณรงค์หลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย"

## การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ก.พาณิชย์ จับกุมผู้จำหน่ายหน้ากอนามัยราคาสูงเกินจริง 19 ราย แยกเป็น กรุงเทพฯ 14 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย ที่ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครปฐม และกำลังตรวจสอบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากอนามัย เร่งรัดให้ผู้ผลิตเร่งผลิตเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ฯ นำไปจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ วันละประมาณ 6 แสนชิ้น และจัดสรรให้กับองค์การเภสัชกรรมเพื่อกระจายให้รพ.วันละ 2 แสนชิ้น ผู้ผลิตขายตรงวันละ 1.5 แสนชิ้น การบินไทย วันละ 18,000 ชิ้น สมาคมร้านขายยาวันละ 25,000 ชิ้น และก.พาณิชย์ขายเองวันละ 2 แสนชิ้น

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ย้ำว่า ก.พาณิชย์ดูแลเรื่องหน้ากอนามัยอย่างเต็มที่ บางพื้นที่ที่ขาดแคลนพาณิชย์จังหวัดต้องรายงานสถานการณ์เพื่อให้กรมการค้าภายในกระจายสินค้า หากพบการกักตุนขายทางออนไลน์ในราคาแพง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และได้ตั้งวงรุมติดตามสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาและดูแลปัญหาสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการในราคาที่เป็นธรรม

-นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ยอมรับว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แต่หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ โดยได้เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้แล้ว

-การบินไทย ลดเที่ยวบินไปเกาหลี สิงคโปร์ ขณะที่ประชาชนลดการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

## Fake news

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์บ้านเมือง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รอง ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย จนท.ท่าอากาศยานภูเก็ต และ จนท.ตำรวจ สภ.สาคร ร่วมกัน สอบสวนผู้เผยแพร่ข่าวปลอมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 28 ม.ค. อ้างว่าเป็นคลิปปรอทพ.กำลังรับศพนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ สนามบินภูเก็ต เนื่องจากป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง ซึ่งเจ้าของโพสต์ข่าวปลอมได้ เข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ bbc, อินโฟเคส, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์ thaestandard, js100, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 67,107 ราย เสียชีวิต 1,526 ราย รักษาหาย 8,365 ราย โดยจีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด 66,493 ราย คิดเป็น 99% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลก</p> <p>-คกก.สุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงว่า วันที่ 14 ก.พ. มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 143 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตของ จีนเพิ่มเป็น 1,523 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,641 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 66,492 ราย</p> <p>-รัฐบาลญี่ปุ่นจะส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปยังเมืองอุฮัน ในวันที่ 16 ก.พ. เพื่อรับประชาชนญี่ปุ่นกลับประเทศ ด้านนาย คะสึโนะบุ คะโต รว.สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพ ของญี่ปุ่น แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญไคมอนด์พรีนเซส เพิ่ม อีก 67 คน ส่งผลให้มียอดรวมอยู่ที่ 286 คน</p> <p>-นักท่องเที่ยวชาวจีน เสียชีวิตในฝรั่งเศส ถือเป็นผู้เสียชีวิตนอกเอเชียรายแรก เป็นชายวัย 80 ปี จากมณฑลหูเป่ย์ ขณะนี้ พบ ผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนมากกว่า 500 ราย ใน 24 ประเทศ</p> <p>-ฝรั่งเศสยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรวม 11 ราย ในจำนวนนี้ 6 รายยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ.</p> <p>-ส.สิงคโปร์ รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่อีก 5 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็น 72 คน ใน จำนวนนี้ 18 คน อาการดีขึ้นและออกจาก รพ.แล้ว</p> <p>-ส.มาเลเซีย แถลงว่า ผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหญิงวัย 83 ปี สัญชาติสหรัฐ</p> <p>-ก.การต่างประเทศ สหรัฐฯ จะอพยพชาวอเมริกันและครอบครัวบนเรือสำราญไคมอนด์ พรีนเซสส์ ราว 380 คน ที่ถูกกักกัน และควบคุมโรคที่ท่าเรือในเมืองโยโกฮามา ใกล้กรุงโตเกียว กลับประเทศหลังพบผู้โดยสาร 200 รายติดเชื้อ</p> <p>-บ.เฟซบุ๊ก จะยกเลิกการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการตลาดระดับนานาชาติ ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มี.ค. เนื่องจาก กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nationweekend</p> <p>-กล่าวว่า แพทย์ระดับวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กังวลว่า มีบริษัทร่วมทุนขนาดยักษ์ของจีนลงทุนสร้าง "เมืองใหม่" ในฝั่งพม่า มีพนักงานคนจีนเข้ามาอยู่เป็นหมื่นคน และบริษัทได้ออกกฎให้พนักงานที่กลับ ประเทศจีนตอนตรุษจีน พักอยู่ใน อ.แม่สอด 14 วัน และต้องขอรับใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นโรคก่อนกลับ เข้าไปทำงาน ทำให้มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคในเขต อ.แม่สอด โดยระลอกแรกน่าจะเป็นโรงแรมต่าง ๆ ที่รับนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้าพัก รวมถึงศูนย์การค้าที่ชาวจีนชอบไปเดิน และคนขับรถรับจ้าง จึงเสนอให้ระดับประเทศจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน โดยงดออก visa on arrival และระดับจังหวัด ควรมีการพูดคุยระหว่างส่วนราชการ โดยผู้ว่าฯ บริษัทจีน และคาสีโนต่าง ๆ เพื่อบีบให้ ชาวจีนที่ลงจากเครื่องต้องกลับบริษัททันทีและให้บริษัทยกเลิกกฎนี้ หากเจรจาไม่ได้ข้อยูดี ควรจัดตั้งสถานที่แยกกักเพื่อสังเกตอาการ คนจีนให้ครบ 14 วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่ ผลศึกษาล่าสุดบ่งชี้ว่า หากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้ฆ่าเหล่าจากไวรัสในตระกูลเดียวกัน น่าจะมีชีวิตรอดบน พื้นผิวได้นานถึง 9 วัน และผลการศึกษายังยืนยันว่า น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโซเดียมไฮโป คลอไรท์ มีฤทธิ์กำจัดไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>เหตุการณ์ จ.นครราชสีมา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่รพ.มหาสารคามนครราชสีมา จ.โคราช ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมทั้งโพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว เจ้าหน้าที่หน่วยอำนวยการที่ได้รับบาดเจ็บ อาการวิกฤต ตอนนี้สามารถล้มตา ยกนิ้วโป้งตอบสนองได้แล้ว สำหรับ ผู้บาดเจ็บบางคนที่ต้องอยู่ ICU เพื่อต้องการดูอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ภาครัฐจะดูแลเต็มที่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ว่า ทีมเหยี่ยวยาจิตใจในภาวะวิกฤตพบผู้ที่มีความเครียดสูงต้องได้รับการดูแลระดับประคองจิตใจอย่างต่อเนื่อง 274 คน ส่วนการดูแลกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและกลุ่มที่บาดเจ็บและญาติครบ 100% ต่แล้ว กลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็วคือ ตัวประกัน กลุ่มผู้อยู่ในห้างเทอร์มินอล 21 และผู้เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอื่น ๆ คาดว่าจะมีประมาณ 1,800 คน ขณะนี้จัดบริการได้ประมาณ 1 ใน 3 ล่าสุดได้ปรับแผนการทำงานเชิงรุกเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 พร้อมทั้งให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำรองเตียง 20 เตียง เพื่อรองรับในรายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ และการเร่งขยายผลบริการให้ครอบคลุมชุมชนใน จ.นครราชสีมา โดยได้ร่วมมือกับ สสจ.นครราชสีมา จัดบริการตรวจคัดกรองความเครียดที่รพ.สต.ทุกแห่ง รวมทั้งให้ อสม.ร่วมค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์</p>	
<p><b>จับเครือข่ายอัมบงู</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ ปคม. จับ นายจักร์ตัน กิตติวินชัยกุล อายุ 53 ปี และน.ส.กฤษรา ป้อมเต็ด อายุ 43 ปี นายหน้าจัดหาหญิงไทยรับจ้างตั้งครรภ์ โดยพาไปตรวจมดลูก ผังตัวอ่อนและคลอดทั้งในประเทศจีน-มาเลเซีย-กัมพูชา ทำมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีแม่อัมบงูในกลุ่มมากกว่า 10 คน และยังให้ข้อมูลว่าในไทยมีกลุ่มนายหน้าจัดหาหญิงตั้งครรภ์แทนไม่น้อยกว่า 6-7 กลุ่ม ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะประสาน สธ. ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ของกลางที่พบในบ้านของผู้ต้องหา เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ยาหรือไม่ คาดว่าจะทราบผลวันที่ 17 ก.พ.นี้ และประชาสัมพันธ์ให้หญิงไทยที่เคยรับจ้างอัมบงูเข้ามาให้ข้อมูลกับ บก.ปคม. หากให้การเป็นประโยชน์สามารถดำเนินคดีกับผู้จ้างคนสำคัญได้ จะกันไว้เป็นพยาน</p>	-
<p><b>ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นางรัชชณา ตันชวฑฒ โรองปลัด สธ. พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่อาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. โดยเปิดรับผู้ป่วยนอกก่อน พร้อมเปิดให้ผู้ป่วยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกัญชารักษาโรค</p>	-
<p><b>เดือน Tripping jump challenge</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ isaranews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เกม Tripping jump challenge หรือ Skull breaker challenge ที่เด็ก 2 คนหลอกให้เพื่อนคนที่ 3 ซึ่งยืนตรงกลางกระโดดขึ้นพร้อม ๆ กัน แล้วเตะตัดขาคนกลางให้ล้มลงภายหลังเป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงสูงมาก อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ ทำให้เกิดเป็นอัมพาต หมดสติและเสียชีวิตได้ ด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา แนะนำให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานอย่าเล่นเกมนี้เด็ดขาด และงดเผยแพร่วิดีโอ</p>	-
<p><b>โรคหัวใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ คือ คอเลสเตอรอลส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง ไม่ค่อยออกกำลังกาย ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่จัด รวมถึงปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การป้องกันและลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดทำได้โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง</li> <li>2.รับประทานอาหารที่มีเส้นใยให้มากขึ้น</li> <li>3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4.ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม</li> <li>5.งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดสูบบุหรี่</li> </ol>	-
<p><b>ผลตรวจวัตถุกันเสียในนมข้นหวาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีเพจดังนำเสนอข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพนมข้นหวานยี่ห้อหนึ่งของ ออย. ว่ามีการตรวจพบโซติกไม่เกิน 20 มก./กก. ว่า ตามกฎหมายอาหารไม่อนุญาตให้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อเป็นวัตถุกันเสียในนมข้นหวาน ได้ประสานให้สสจ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของนมข้นหวานดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีการใช้กรดเบนโซอิกแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ตรวจพบกรดเบนโซอิกในนมข้นหวานในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้ที่จะพบกรดเบนโซอิกตามธรรมชาติที่มีอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนมข้นหวาน ซึ่งผลการตรวจนมข้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หวานดังกล่าวพบกรดเบนโซอิกตามธรรมชาติน้อยกว่า 20 มก./กก. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและร่างกายสามารถกำจัดสารดังกล่าวออกได้ทางปัสสาวะ</p>	
<p><b>นมเปรี้ยว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว อย. ให้ความรู้เรื่องนมเปรี้ยวว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากน้ำนมสัตว์ แม้จะมีสารอาหารน้อยกว่านมสดแต่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมสดได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักนมเปรี้ยวจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมให้แล้ว ผู้บริโภคจึงได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในนม รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์มีชีวิตในผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อบางชนิด และช่วยในการขับถ่าย สำหรับผู้ที่กำลังให้เคมีบำบัด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค</p>	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

